

BIỂU TÌNH CHỐNG PHÁI ĐOÀN VIỆT CỘNG & TRUNG CỘNG TẠI APEC Ở SAN FRANCISCO

Phan Thanh Thắng



San Francisco, ngày 15 và 16 tháng 11 năm 2023.

Tham gia cùng Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California, các đoàn thể Người Việt Quốc Gia tại đây và các nơi khác như ở Stockton, Sacramento, Fresno, Nam California, San Diego, Florida, Texas, một số thành viên thuộc Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia tại Bắc và Nam California đã hòa mình cùng đoàn biểu tình xuất phát từ thành phố San Jose lúc 9 giờ sáng thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023 trên chiếc xe Bus thật lớn và nhiều chiếc xe Van khác chở đầy bà con đồng hương VN trực chỉ đến thành phố San Francisco để biểu tình phản đối sự hiện diện của phái đoàn Việt Cộng do Võ Văn Thưởng dẫn đầu và phái đoàn của Trung Cộng do Tập Cận Bình dẫn đầu đến San Francisco tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC (Asian-Pacific Economic Cooperation) tức Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương 2023.

Chiến hữu Thái Văn Hòa, Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia

cùng CH Nguyễn Ngọc Thụy, Trần Đức Túc, Trần Quốc Nại, Duy Văn, Nguyễn Ngọc, Tô Bầy, Nguyễn Dư Hùng và CH Phan Thanh Thắng, đến từ Nam California đã cùng với đoàn biểu tình cầm các banners, biểu ngữ, cờ Hoa Kỳ và Cờ Vàng 3 sọc đỏ, lá cờ biểu tượng của tự do, dân chủ của dân tộc Việt Nam tuần hành trên các đường phố ở San Francisco trước khi tập trung tại góc đường Howard và đường số 4th, đối diện với Trung Tâm Hội Nghị Moscone West Convention Center, nơi đang diễn ra Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC để hô vang các khẩu hiệu: "Đả đảo Võ Văn Thưởng, Đả đảo Tập Cận Bình", "No Human Right in Việt Nam Now!", "Democracy For Việt Nam"...

Điều phối viên cuộc biểu tình là ông Jimmy Phan, tức ông Lê Trung Khương, thành viên VNQDD đã tuyên bố lý do mà Cộng Đồng VN các nơi tập trung tại địa điểm Hội Nghị APEC là nhằm biểu tình phản đối, tẩy chay sự hiện diện của Võ Văn Thưởng, Chủ tịch của Cộng Sản VN và Tập Cận Bình, Chủ tịch của Trung Cộng, là 2 nhà nước độc tài toàn trị đã đem lại bao đau

thương và thống khổ cho dân tộc Việt Nam và Trung Hoa. Ông nói: "Chúng ta hiện diện tại đây để tố cáo tội ác của chúng và buộc Đảng Cộng Sản Việt Nam và Trung Cộng phải chịu trách nhiệm về tội ác mà chúng đã gây ra". Ông nhấn mạnh: "Phát triển kinh tế ở các nước Cộng Sản chỉ mang lại lợi ích cho một số đảng viên có quyền cao chức trọng chứ người dân hầu hết đều vẫn đói nghèo, khốn khổ!"

Bắt đầu cuộc Biểu Tình với Nghi Lễ Chào Quốc Kỳ Việt Nam, Hoa Kỳ và Phút Mặc Niệm. Tiếp theo là phần phát biểu của các vị trong Ban Tổ Chức. Trước tiên là ông Triệu Ngọc Hà, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Mỹ Bắc California, tiếp đó là ông Lê Đình Thọ, Tổng Thư Ký Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc California; BS Phạm Đức Vượng, Chủ Tịch HĐĐH Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại; ông Mai Khuyên, Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Bắc California; Ông Đặng Long, Ủy Ban Phụng Sự Cộng Đồng Bắc California; BS Võ Đình Hữu, Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại; Ông Lê Thanh Liêm, Chủ Tịch HĐĐB Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ; BS Trần Quốc Hưng, Alliance For Vietnam's Democracy; Ông Lê Đình Quy, Chủ Tịch Cộng Đồng Miền Trung California.

Khi được Ban Tổ Chức mời phát biểu tại cuộc Biểu Tình chống phái đoàn Việt Cộng và Trung Cộng, Chiến Hữu Tổng Hội Trưởng Thái Văn Hòa đã *ngỏ lời cảm ơn Ban Tổ Chức, ca ngợi tinh thần làm việc hăng say, tích cực, tận tụy cùng sự kết hợp hài hòa và rộng rãi của tất cả quý vị đại diện các đoàn thể khắp nơi để cùng nhau tổ chức cuộc Biểu Tình hôm nay rất quy mô và có tầm ảnh hưởng rộng lớn. Sau đó, CH Thái Văn Hòa đã lên tiếng ủng hộ quan điểm, lập trường và chủ đích cuộc biểu*

tình của BTC, đồng thời cũng đã bày tỏ mối quan tâm về thực trạng tình hình đấu tranh ở hải ngoại trong những năm qua và kêu gọi mọi người hãy tiếp tục giữ lửa đấu tranh với niềm tin là chế độ cộng sản VN sẽ sụp đổ và sự sụp đổ của chế độ cs sớm hay muộn là tùy thuộc vào ý chí đấu tranh của người dân trong nước và sự tích cực hỗ trợ, tiếp tay của đồng bào hải ngoại, nhất là sự dấn thân đấu tranh của thế hệ trẻ. Và sau cùng, CH Thái Văn Hòa đã mượn câu "Thiện ác đão đầu chung hữu báo" theo luật nhân quả để nhấn mạnh đến số phận tương lai của đảng cs VN.

Mặc dù thành phố San Francisco đã huy động nhiều lực lượng hùng hậu để bảo vệ an ninh cho Hội Nghị APEC, việc canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, hầu hết các con đường xung quanh khu vực diễn ra Hội Nghị được lực lượng an ninh canh phòng cẩn mật, trên không máy bay trực thăng quan sát chặt chẽ, dưới đất hàng trăm nhân viên Cảnh Sát, đặc vụ tuần tra với hàng rào chắn cao được dựng lên để bảo vệ Hội Nghị nhưng đoàn Biểu Tình của bà con đồng hương Việt Nam vẫn hiên ngang giương cao ngọn cờ Vàng Ba Sọc Đỏ qua các hàng rào và hô vang các khẩu hiệu chống đối Võ Văn Thương và Tập Cận Bình mà tất cả các phái đoàn của 21 Quốc Gia tham dự Hội Nghị APEC khi đi vào dự Hội Nghị đều nghe và thấy rất rõ. Các hãng thông tấn quốc tế, phóng viên các đài truyền hình đã phỏng vấn, thu hình và phát đi khắp nơi trên thế giới cho nên cuộc Biểu Tình này chắc chắn được người Việt tị nạn CS khắp nơi hưởng ứng và biểu đồng tình.

Sau hơn 4 giờ đồng hồ Biểu Tình, bà con đồng hương lên xe về lại San Jose để chuẩn bị cho ngày Biểu Tình tiếp theo.

Đúng 9 giờ sáng hôm sau, thứ Năm, ngày 16 tháng 11 năm 2023 bà con đồng hương lại có mặt đông đủ tại địa điểm xuất phát, đó là Vườn Truyền Thống Việt trên đường Robert, thành phố San Jose. Những khuôn mặt thân quen gặp lại nhau tay bắt mặt mừng và cùng nhau lên xe trực chỉ đến San Francisco để tiếp tục cuộc Biểu Tình chống phái đoàn Việt Cộng và Trung Cộng đến tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC ngày thứ hai.

Khi đoàn Biểu Tình của bà con đồng hương VN tiến vào vị trí cũ ở góc đường Howard và đường số 4th thì lực lượng an ninh canh phòng nghiêm ngặt hơn ngày hôm trước. Đến nơi thì những người Tàu ủng hộ Tập Cận Bình đã tràn ngập tại đây với cờ của Trung Cộng giăng khắp nơi. Dẫu vậy, chúng ta vẫn tiến vào và giương cao Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tung bay giữa cờ Trung Cộng, đồng thời ghi nhận có sự hiện diện của Cộng Đồng Mỹ Tây Cơ, một số người khiêm tốn của Cộng Đồng Đài Loan, tuy ít người nhưng họ rất can trường, giương cao khẩu hiệu lên án Trung Cộng. Do vậy đã xảy ra tranh chấp, xô xát và ẩu đả giữa bên bênh và bên chống Trung Cộng tạo nên không khí vô cùng căng thẳng và hỗn loạn. Đoàn Biểu Tình của bà con đồng hương VN cũng rất hăng say chà đạp lên hình của Tập Cận Bình và Võ Văn Thưởng bị gạch chéo, hô vang các khẩu hiệu chống đối Võ Văn Thưởng, Tập Cận Bình và tìm mọi cách hỗ trợ, giúp đỡ những người Đài Loan cô thế, thậm chí có người còn bị xô té ngã xuống đường nhưng may mắn không bị thương tích. Sau hơn 3 giờ xuống đường Biểu Tình trong ngày thứ hai, bà con đồng hương VN đến viếng thăm Vịnh San Francisco, dùng bữa với nhau trong sự hân hoan, hãnh diện vì đã hiện diện trong cuộc Biểu Tình

vô cùng ý nghĩa, góp phần nói lên tiếng nói chính nghĩa Quốc Gia, tố cáo sự lừa bịp, ma mãnh của CSVN và phơi bày mặt thật của Việt Cộng và Trung Cộng trước công luận, góp một bàn tay trong tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Được biết tại các địa điểm khác xung quanh nơi diễn ra Hội Nghị APEC, các Cộng Đồng Người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Tân Cương, Pháp Luân Công cũng đã tập trung xuống đường Biểu Tình rất đông đảo. Họ lên án Trung Cộng về tội diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, Pháp Luân Công một cách dã man. Họ lên án hành vi man rợ và bạo tàn của nhà cầm quyền TC trước toàn thế giới và kêu gọi tẩy chay mọi sự hợp tác kinh tế với Trung Cộng.

Liên quan đến Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC, cùng trong ngày thứ Tư, 15 tháng 11, 2023 Ông Biden, Tổng Thống Hoa Kỳ đã đón tiếp Tập Cận Bình, Chủ Tịch Trung Cộng tại Điện Trang Filoli, một địa điểm chỉ cách San Francisco 25 miles về phía Nam. Đây là một điện trang rộng lớn với cảnh trí đẹp tuyệt vời, nơi từng được chọn làm phim trường và tổ chức các tiệc cưới sang trọng, linh đình của giới quý tộc. Cuộc hội kiến giữa 2 phái đoàn kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ trong đó gồm có bữa ăn trưa thịnh soạn và làm việc căng thẳng. Biden và Tập cùng đi dạo trong khuôn viên Điện Trang Filoli và một cuộc họp riêng với Cố Vấn Anh Ninh Quốc Gia Jake Sullivan và Ngoại Trưởng Antony Blinken. Sau đó cả 2 phái đoàn cùng đến San Francisco tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC.

Được biết, 2 sự việc quan trọng mà TT Biden đưa ra được họ Tập đồng ý giải quyết, đó là:

1. Đường dây nóng giữa quân đội Mỹ-Trung được nối lại sau khi Trung Cộng tự động cắt đứt kể từ khi cựu Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi sang thăm Đài Loan vào tháng 8 năm 2022. Không chỉ đường dây nóng giữa 2 Bộ Trưởng Quốc Phòng mà giữa Biden và Tập cũng được nối lại và có thể trực tiếp nhận cuộc gọi trao đổi với nhau ngay lập tức để có thể giải quyết những vấn đề nghiêm trọng.

2. Biden và Tập đồng ý rằng Trung Cộng sẽ ngăn chặn việc xuất cảng các mặt hàng liên quan đến chất Fentanyl, nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng sử dụng ma túy quá liều ở Hoa Kỳ. Theo thỏa thuận thì phía TC sẽ truy lùng các công ty hóa chất ở TC sản xuất chất Fentanyl rồi tìm cách tuồn vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp trong thời gian qua.

Qua hai sự việc này, chúng ta thấy gì ở Biden và Tập Cận Bình?

- Joe Biden: "không muốn có một cuộc chiến tranh với TC vì không muốn leo thang chiến tranh khi đang tới gần ngày tái tranh cử Tổng Thống vào cuối năm 2024".

- Tập Cận Bình: không khác Biden, Tập chỉ hung hăng, bắt nạt với các nước láng giềng và muốn ra oai với 1 tỉ 4 dân Tàu để thị uy, chứng tỏ tài lãnh đạo và quyền lực của mình vì hơn ai hết Tập hiểu rõ nếu chiến tranh với Hoa Kỳ bùng nổ thì TC chưa phải là đối thủ về quân sự với HK.

Còn được biết thêm 2 bên còn bàn về AI (Artificial Intelligence) những rủi ro của trí tuệ nhân tạo (AI) khi sử dụng vào lãnh vực nguyên tử và drone (máy bay không người lái). Biden đề nghị không dùng AI vào quân sự nguyên tử và drone. Lập tức đài truyền hình Fox News đưa ra bình luận ngay rằng: Biden đã đem chiến thắng lớn cho Trung Cộng. Đây là một thỏa thuận sai lầm

ng nghiêm trọng bởi hiện nay kỹ thuật AI của Hoa Kỳ đi trước Trung Cộng rất xa qua những phát minh của Semiconductor. Tại sao Biden lại tự trói tay mình để nhường một lợi thế chiến lược vô cùng quan trọng cho đối phương?!!!

Liên quan đến tin tức trên, United States Institute of Peace đã đưa ra nhận định: Suy đoán rằng Biden và Tập sẽ đồng ý hạn chế mức độ sử dụng AI trong công nghệ hạt nhân đã không thành hiện thực, nhưng Biden đã thông báo rằng hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục đối thoại về vấn đề này. Bằng cách nâng cao tầm quan trọng của các chức năng của AI vừa là cơ hội vừa là mối đe dọa, Biden và Tập đã đặt nền tảng để cùng nhau thiết lập các tiêu chuẩn quản trị toàn cầu cho ứng dụng phòng thủ AI xuyên biên giới.

Nhìn chung trong cuộc gặp gỡ lịch sử 50 năm mới có này, ông Biden đã nhượng bộ quá nhiều với Tập Cận Bình, một đối thủ vô cùng nguy hiểm của mình! Thế giới đang kỳ vọng vào hai nguyên thủ của 2 cường quốc trên thế giới sẽ mang lại những gì tốt đẹp cho thế giới trong cuộc gặp mang tính lịch sử này nhưng thực tế người ta chỉ nhìn thấy là Joe Biden, Tổng Thống Mỹ và Chủ Tịch Tập Cận Bình chỉ tìm cách giảm nhiệt để ngăn ngừa chiến tranh bùng nổ mà thôi!

Một sự kiện khác cũng cần đề cập, đó là Võ Văn Thưởng trước khi cùng phái đoàn vào tham dự Hội Nghị APEC tại San Francisco đã được Hội Đồng Quan Hệ Đối Ngoại Hoa Kỳ mời tham dự và phát biểu về chủ trương của CSVN. Trong lúc phát biểu, ông ta đã lợi dụng diễn đàn này và không ngưng miệng khi khoe khoang sự phát triển của VN ngày nay, nói láo một cách trơ trẽn để chiêu dụ những thành phần nhẹ dạ cả tin về đầu tư và làm việc

tại VN. Ông ta ca tụng về việc nâng quan hệ bang giao giữa VN và HK lên hàng cao nhất "đối tác chiến lược toàn diện" sẽ mở ra tương lai tốt đẹp cho VN và Hoa Kỳ. Khi được hỏi VN sẽ đối phó như thế nào trước sự hung hăng của TC trên Biển Đông, đặc biệt trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của VN mà TC đã ngang nhiên lấn chiếm, xây dựng căn cứ thì phản ứng cụ thể của VN như thế nào? Võ Văn Thưởng trả lời vòng vo là VN luôn tôn trọng các mối quan hệ hữu hảo với các nước láng giềng, tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không xen vào công việc nội bộ của nhau. Trên thực tế CSVN đã dưng biển hiến đất cho quan thầy TC, tiếp tục phục tùng TC để được đàn anh bảo kê hầu tiếp tục nắm quyền thống trị nên chẳng hề có một biện pháp cụ thể nào trước sự bành trướng của TC trên Biển Đông! Đối với vấn đề phát triển kinh tế thì hiện tại VN đang gặp muôn vàn khó khăn, tình trạng thất nghiệp, không có công ăn việc làm hết sức tồi tệ! Họa vô đơn chí, vừa rồi Công Ty Intel sản xuất Chip bán dẫn Semiconductor hàng đầu của Hoa Kỳ, mặc dầu đã đầu tư bạc tỷ dollars vào VN để xây dựng Công Ty Intel tại Saigon tạo ra hàng chục ngàn việc làm cho công nhân VN nhưng đã cuốn gói đi khỏi VN, dời địa bàn sang Châu Âu. Việc ra đi của Công Ty Bán Dẫn Intel sẽ hệ lụy

và ảnh hưởng tồi tệ đến các công ty khác muốn vào đầu tư tại VN sau khi HK và VN nâng cấp quan hệ ngoại giao. Họ sẽ đắn đo và có thể sẽ chùn bước bởi Intel là cái gương mà các công ty khác không thể không tìm hiểu nguyên nhân trước khi đầu tư.

Sau gần 50 năm thống trị đất nước dưới chế độ độc tài toàn trị, CSVN đã và đang tiếp tục vi phạm nhân quyền trầm trọng, tước đoạt quyền tự do của người dân, khai thác cạn kiệt tài nguyên và nhân lực quốc gia, tuổi trẻ sa đọa, xã hội băng hoại vô phương cứu chữa, tham nhũng, hối mại quyền thế khắp nơi, bắt công đầy dẫy, bóc lột, vơ vét tài sản của người dân rồi tẩu tán ra nước ngoài hưởng thụ mặc cho dân lành lâm than, đói nghèo, tủi nhục.

Chúng ta xuống đường Biểu Tình để phản đối, lên án Võ Văn Thưởng, Tập Cận Bình khi chúng đến tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC là thể hiện lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm của con dân VN và cũng để thức tỉnh những ai còn nhẹ dạ cả tin vào Việt Cộng và Trung Cộng. Việt Nam nhất định sẽ được tự do, dân chủ và phú cường khi toàn dân Việt Nam nhất loạt đứng lên giải thể chế độ phi nhân bản, phản dân tộc của CSVN.

Phan Thanh Thắng tường trình



Các thành viên Tổng Hội CSQG và Quý Vị trong Ban Tổ Chức Biểu Tình